

จันทร์กระจ่างฟ้า

www.chandra.ac.th

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

มจร. เปิดสังเวียนฟันผ้าใบ ร่วมจัด มหกรรมมวยโตบัวลลังก์โลก

จันทร์เกษม ร่วมมือกับ ส.ก.อนันตชาติ บัวสุวรรณ และ บ. ก่อเกียรติ โปรตักชั่น จัดมหกรรมมวยโตบัวลลังก์โลก ด้านกายยาเสพติด ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการกุศล เพื่อปันน้ำใจสมทบทุนการศึกษาเด็กอ่อนในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน และชุมชน ชอยเสียใหญ่อุทิศ

อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดกีฬามวยทั้งมวยไทย และมวยสากล ซึ่งทาง

คณะผู้จัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของมวยไทยและมวยสากลอาชีพ จึงร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันรายการพิเศษขึ้น เพื่อเป็นการผลักดันให้เด็กไทยก้าวขึ้นสู่อันดับโลก และสนับสนุนให้เยาวชนที่ชื่นชอบกีฬามวย ให้หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไป สนใจการเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด

“กิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการแข่งขันโตบัวลลังก์โลกแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบกีฬามวยไทยและมวยสากล เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรม ของทางมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะกิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเป็นเจ้าภาพในเรื่องของสถานที่และอุปกรณ์” อาจารย์ราเชนทร์ กล่าว

“นอกจากการแข่งขันการชกมวยบนเวที

แล้ว ยังมีการแสดงศิลปะมวยไทย จากเหล่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จะแสดงโชว์ก่อนการแข่งขัน และการมอบทุนช่วยเหลือให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษา และยังมีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กอ่อนในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน และชุมชน ชอยเสียใหญ่อุทิศ ถือได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้นอกจากการดูกีฬาสนุกแล้วยังได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยอีกด้วย” อาจารย์ราเชนทร์ กล่าว

อาจารย์ราเชนทร์ กล่าวต่ออีกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม โดยพื้นฐานเดิมมีชื่อเสียงในด้านกีฬา ทั้งการปั้นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายชนิด ซึ่งงานมหกรรมมวยโตบัวลลังก์โลก ด้านกายยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะฟื้นฟูชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในด้านกีฬากลับมาอีกครั้ง และในการแข่งขันครั้งนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จากสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับโอกาสขึ้นชกในรายการนี้อีกด้วย

“ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่มีใจรักในเรื่องของหมัด ๆ มวย ๆ ร่วมชมมหกรรมมวยโตบัวลลังก์โลก ด้านกายยาเสพติด ในวันที่ ๒๕ กันยายนที่จะถึงนี้ ณ สนามกีฬาในร่ม ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป แต่ถ้าท่านไหนไม่สะดวกเดินทางมารับชมก็สามารถติดตามรับชมผ่านโทรทัศน์ได้ทางช่อง ๓ เอสดีช่อง ๒๕” อาจารย์ราเชนทร์ กล่าว

วิทย์คอมฯ จับมือ มัลติมีเดีย จัดแข่ง ROV เอาใจคอเกมเมอร์



พบกับ
พบกับพิธีกร “ไอวี่ครู”
เรื่องจากที่พาลูกเรือถึงฝั่งฝัน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผนึกกำลัง เทคโนโลยี มัลติมีเดีย เอาใจคอเกม จัดแข่งขันเกม ROV Chandrakasem Tournament สำหรับนักศึกษา ซึ่งเงินรางวัล หวังเกม E-Sport เปิดกว้างสนับสนุนเยาวชน พัฒนาทักษะก้าวสู่ระดับอาชีพ

นายพงษ์ภรณ์ บุญเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะตัวแทนผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ กล่าวว่า ปัจจุบันเกมบนมือถือเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสะดวกสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา แลเกมภาพกราฟิกสวยไม่แพ้เกมบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกม ROV เป็นอีกหนึ่งเกมกีฬา E-Sports ก็ได้รับความนิยมสูง เพื่อนักศึกษาเองสามารถพัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาในระดับอาชีพได้ จึงได้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้น

“รูปแบบของการแข่งขันมี ๓๒ ทีม แบ่งกลุ่มเก็บคะแนน ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๘ ทีม แข่งแบบพบกันหมด และนำผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ ๑ และ ๒ ของกลุ่ม รวม ๑๖ ทีมมาแบ่งเป็น ๒ สาย และจะแข่งขันกันในงาน Multimedia Esport League 2017 (MEL) และ Comscience Esport League 2017 (CEL) กันอีกครั้ง ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท” นายพงษ์ภรณ์ กล่าว

ด้านนางสาวกนกวรรณ วรธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อีกหนึ่งตัวแทนผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ กล่าวต่อการจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย ซึ่งถือเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาต่างสาขา ต่างรุ่น ทั้งได้เรียนรู้

แนวทางการจัดงานจากรุ่นพี่สาขาวิชา มัลติมีเดีย โดยแบ่งหน้าที่การทำงานในแต่ละด้าน ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีศักยภาพ

“นอกจากผู้ที่เข้าแข่งขันจะได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพทางเกมกีฬาและพัฒนาทักษะของตัวเองแล้ว ทางผู้จัดงานเองยังได้นำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ ทั้งเรื่องการออกแบบงานประชาสัมพันธ์ การวางแผน และประสานงาน ถือว่าเป็นอีกเวทีที่ทำให้ผู้จัดได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ก่อนออกไปสู่วิชาชีพจริง

สนใจสมัครได้วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนนี้ที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย ชั้น ๕ อาคารจันทรา-กาญจนภิเษก หรือโทร. ๐๘ ๖๗๖๘ ๖๕๔๔ (คุณพลอย) รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๒ ทีมเท่านั้น



BOOK in my mind

การอ่านหนังสือ คือ “การซื้อประสบการณ์” เวลาที่เราอยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ เราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเสมอไป เพราะการอ่านนั้น คือการอ่านประสบการณ์หลายร้อยชั่วโมงของคนก็ลองผิดลองถูกมาก่อน และสรุปผลให้เราเรียบร้อยแล้ว

การอ่านหนังสือใคร ๆ ก็ทราบกันดีว่าล้วนแต่สร้างประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้อ่านหลายท่านหันมาสนใจ และหันมาผ่อนคลาย สร้างความสุขให้ตนเองด้วยการอ่านหนังสือ

ไม่แตกต่างจาก “ฝ่าย” หรือนางสาวจันทิณี จันทนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง ที่รักการอ่าน ซึ่งเธอจะมานำหนังสือเล่มโปรดที่มีชื่อว่า “มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต”

“หนังสือเล่มนี้ แปลมาจากหนังสือ Life's Greatest Lessons : 20 THINGS

THAT MATTER เขียนโดย ดร.อัล เออร์บัล ซึ่งเนื้อหาพูดถึงความหมายที่แท้จริงของความสำเร็จ มุมมองทัศนคติที่แท้จริงสำหรับการใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำวิธีการนำความสามารถของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงบอกเล่าถึงโลกสามมิติที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของเรานั้นคือ “ร่างกาย” “ความคิดจิตใจ” และ “จิตวิญญาณ” ฝ่าย เล่าถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มโปรดของเธอได้อย่างน่าสนใจ และเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้เธอชอบและหลงใหลหนังสือเล่มนี้ด้วยว่า

“ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว เพราะรู้สึกว่าการอ่านหนังสือ ทำให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย มีสมาธิ และที่สำคัญเลยคือ การอ่านหนังสือทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น เห็นโลกกว้างขึ้น

หนังสือเล่มนี้ ยังทำให้เราได้รู้ว่าทัศนคติของคนเรา มีความสำคัญมากกว่าสติปัญญา ระดับการศึกษา ความสามารถพิเศษ หรือดวง เพราะว่าความคิดของคนที่มีต่อกันและต่อตนเองนั้น เป็นตัวกำหนดการกระทำ การสื่อสารได้เป็นอย่างดี”

“หนังสือเล่มนี้ มีประโยชน์มากค่ะ ให้หลักแนวคิดที่สำคัญสำหรับชีวิตมาก เพราะชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ดังนั้น



เพื่อสร้างชีวิต การมีหลักสำคัญในนั้น จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะ” ฝ่าย เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับจากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งสิ่งที่ได้นั้นมากมายจริง ๆ และยังทิ้งท้ายถึงการอ่านด้วยว่า

“สำหรับฝ่ายแล้ว การอ่านหนังสือ คือ “การซื้อประสบการณ์” เวลาที่เราอยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ เราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเสมอไป เพราะการอ่านนั้น คือการอ่านประสบการณ์หลายร้อยชั่วโมงของคนที่ลองผิดลองถูกมาก่อน และสรุปผลให้เราเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ เราจะเลือกหยิบมาปรับใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง เวลาเป็นสิ่งมีค่า เมื่อมีเวลา ก็สร้างให้มีความสุขด้วยการอ่านกันนะคะ”



จำเป็นไหม?... อะไรที่เกินตัว!

ปัจจุบันวัยรุ่นไทยหลาย ๆ คนถูกหล่อหลอมด้วยวัตถุนิยม เสพติดการใช้ของราคาแพง แบรินด์เนม จนบางครั้งด้วยการที่ถูกหล่อหลอมจากสังคม สิ่งแวดล้อมด้วยวัตถุนิยม สร้างผลกระทบให้แก่ตัวเอง ครอบครัว หรือนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมก็เป็นได้ เรามาฟังเสียงของหนุ่มสาวชาวจันทรเกษมดูว่า เขามีความคิดเห็นอย่างไรกับวัตถุนิยมที่มีมากเกินไป

นายทุนทวี กองพันธ์ (ทุน)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลครับ หากใช้ของราคาแพง แบรินด์เนมแล้วไม่เดือนร้อนตนเอง พ่อแม่ หรือต้องไปปล้นจี้ใครมา ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ตัวผมเองนั้นจะมองเรื่องของความจำเป็น การใช้งานเป็นหลักครับ เช่น มือถือราคาแพงที่ออกมาในทุกปี เราไม่จำเป็นต้องตามเทรนด์ทุกรุ่น เพราะฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ได้เปลี่ยนมาก ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ครับ ไว้ใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นหรือสร้างประโยชน์ในเราให้แก่อันดีกว่าครับ

นางสาวศิริประภา ผาแก้ว (มะเหมี่ยว)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคน แต่ก็ต้องดูความเหมาะสม สถานะทางการเงิน หน้าที่การงานของตนเอง จำเป็นต้องซื้อของแพงทุกอย่างหรือไม่ ถ้าหากของราคาแพงแต่คุณภาพดี ใช้งานได้นาน หรือซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองก็ไม่ผิดค่ะ และเป็นเรื่องธรรมดาที่คนรวย หรือทำงานในตำแหน่งสูง ๆ แล้วใช้ของแพง ส่วนนี้เป็นส่วนในการสร้างความน่าเชื่อถือ ทุกอย่างอยู่บนความเหมาะสม แต่ต้องไม่สร้างผลกระทบให้คนอื่นนะคะ





สารจากผู้บริหาร

สวัสดิ์ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดิ์บุคลากรชาวจันทร์เกษมทุกท่าน ช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงหน้าฝน ถึงแม้พายุบางลูกจะพัดผ่านไปแล้วก็ตาม ถึงอย่างไรก็ขอให้ชาวจันทร์เกษมทุกท่าน ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและคนที่คุณรัก หลีกเลี่ยงการตากฝน การเดินลุยน้ำซัง การสวมใส่เสื้อผ้าที่อับชื้น หรือแม้กระทั่งการปิดประตูหน้าต่างภายในบ้านให้มิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายที่อาจหนีน้ำเข้ามาตามช่องทางที่เปิดอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนของท่าน

สำหรับงานด้านกิจการนักศึกษาในช่วงเวลานี้ ที่เพิ่งผ่านไปได้แก่กิจกรรมรับน้อง จากการแข่งขันผลกิจกรรมรับน้องที่ผ่านมา ในภาพรวมพบว่าสาขาวิชาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด รูปแบบกิจกรรมการรับน้องที่พบเห็น มีการปรับเปลี่ยนไปในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ในส่วนนี้ ทางมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ทุกชั้นปี น้องใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้ประเพณีการรับน้องของมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทร์เกษมของเราก้าวพ้นรูปแบบการรับน้องแบบเดิม ๆ ที่เน้นการใช้อำนาจ บังคับ ช่มชู้ ให้รุ่นน้องต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่เหมาะสม ล่าสุด มหาวิทยาลัย ได้เชิญตัวแทนของรุ่นน้องปี ๑ ทุกสาขาวิชาที่จะต้องกลายเป็นรุ่นพี่ปี ๒ ที่ต้องรับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมรับน้องในปีหน้า เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ กิจกรรมการรับน้องแบบใหม่ในปีหน้าที่เน้นการสร้างสรรค์ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดรูปแบบกิจกรรม การรับน้องในปีหน้า ดังนี้



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ พลเดช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

๑. ต้องเกิดจากความสมัครใจและยินดีร่วมกิจกรรมทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง
๒. ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของรุ่นน้อง ไม่มีการบังคับและช่มชู้ใด ๆ ทั้งสิ้น
๓. ยกเลิกระบบการว่าก การใช้คำสั่งที่รุนแรง/ไม่สุภาพ หรือการใช้คำสั่งลงโทษทุกรูปแบบ
๔. ปรับรูปแบบกิจกรรมรับน้องให้เกิดประโยชน์ต่อรุ่นน้องและต่อส่วนรวม ชุมชน สังคม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมจะเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ปราศจากการใช้ความรุนแรง ส่งผลให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ช่วยเหลือกันในด้าน การเรียนสู่ความสำเร็จในการศึกษาที่ตนเองตั้งใจไว้ต่อไป





มนต์เสน่ห์กับวิธีการ “ไหว้ครู”



SUWA

“ครู” หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยกว่าคน ๆ หนึ่ง จะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น “ครู” จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน “ครูคนแรก” การดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มี “ครู” ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางที่ดีในวันข้างหน้า “ครู” จึงเป็นบุคคลสำคัญที่ควรแสดงความกตัญญูทศทิศต่อท่าน

อาจารย์กุลชไม สืบพิภัก ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เล่าว่า พิธีไหว้ครู หรือ การไหว้ครู มีหลากหลายแขนงแตกต่างกันไป



เรื่องจางที่พาลูกเรือกถึงฝั่งฝัน

ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปพิธีไหว้ครู เรามักหมายถึง การไหว้ครูในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา การไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

“การไหว้ครู ก็คือ การที่ศิษย์จะแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันน้อมตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยดำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว

การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีผลทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้ อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด มั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญ



ก้าวหน้าอย่างแน่นอน” อาจารย์กุลชไม เล่าถึงความหมายของการไหว้ครู

“ความหมายของดอกไม้ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการไหว้ครู ดอกมะเขือ เป็นดอกไม้โน้มต่ำลงมาเสมอ ไม่ได้เป็นดอกไม้ชูขึ้น คนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครู เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ กล้วยแปรง เป็นญาติที่เจริญงอกงามแพร่กระจายพันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็ว กล้วยแปรง ดอกมะเขือจึงมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ในโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดที่ว่า ถ้าใช้กล้วยแปรง ดอกมะเขือไหว้ครูแล้วสติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนกล้วยแปรงและดอกมะเขือนั่นเอง ข้าวตอกเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะ

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๓๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ กองบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อัมภฤกษ์ แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, กัทรพร นิกิตินชาติ, พุดมิ่งค์ มั่นดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, สุพลา เฉลียวจิตเวช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com



การไหว้ครู ก็คือ การที่ศิษย์จะแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเป็น ผู้เปรียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ศิษย์ในฐานะ ผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันน้อมตัวรับ การถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้ บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

“ในยุคปัจจุบันกระแสบริโภคนิยม และ ระบบทุนนิยมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน ชีวิต และหลาย ๆ คนอาจจะมองว่าอาชีพของ ครูเป็นเพียงผู้รับจ้างสอนหนังสือ ส่วนครูเองก็ ตกอยู่ในภาวะที่อึดอัด ถดถอย ขาดกำลังใจจาก ระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนตาม แทบไม่ทัน แต่อย่างไรก็ดียังมีครูอีกจำนวนไม่ น้อย ที่ยังมีจิตวิญญาณของการเป็นครู และ ทำหน้าที่สอนสั่งพร้อมถ่ายทอดวิชาความรู้ และแม่พิธีให้ครูจะกลายเป็นเพียงพิธีกรรม หนึ่งใน การแสดงความเคารพนอบน้อมไม่ว่า จะเป็นอย่างไรก็ตามหรือไม่ก็ตาม แต่เชื่อว่า พิธีให้ครูจะมีส่วนเชื่อมโยงสายใยแห่งความ พูกพันระหว่างครูและศิษย์ อย่างแน่นอนรวมทั้ง ยังยังช่วยให้ความรู้ลึกซึ้งที่ดี ๆ ต่อกันอีกด้วย” อาจารย์กุลชไม เล่าปิดท้าย

ความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็เหมือนข้าวตอกกลีขาวที่ถูกคว่ำ ออกจากข้าวเปลือก ดอกเข็ม เป็นดอกไม้ที่มี ปลายแหลม สดปัญหาจะได้แหลมคมเหมือน ดอกเข็ม และก็อาจเป็นได้ว่า เกสรดอกเข็มมี รสหวาน การใช้ดอกเข็มไหว้ครู วิชาความรู้จะ ให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้น เหมือนรสหวานของดอกเข็ม” อาจารย์กุลชไม เล่าถึงความหมายในแต่ละอย่างขององค์ ประกอบที่ประดับในพานพุ่ม

ยากที่จะมีชาติอื่นจะเหมือนได้ เพราะครูไทย สอนศิษย์ด้วยความรักทุ่มเทด้วยหัวใจของความเป็นครู” อาจารย์กุลชไม เล่าถึงความสำคัญของการไหว้ครู

“ความสำคัญของการไหว้ครู แสดงถึงการ ยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็นเสมือนแม่คนที่ ๒ ของศิษย์ ให้ความคิด ให้ทางสว่างกับชีวิตและ นอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ให้วิชาความรู้จึงได้กระทำ พิธีแสดงถึงการยกย่องผู้มีพระคุณ แสดงถึงความ กตัญญูต่เวทีต่อครูบาอาจารย์ การแสดงถึงความ กตัญญูต่เวทีตาคคุณ ถือเป็นคุณธรรมขั้นสูงที่ ผู้น้อยยอมแสดงต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ และ ความกตัญญูที่มีต่อบุคคลนั้นจะทำให้บุคคลนั้น ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ด้วยเพราะ คุณธรรมขั้นสูงข้อนี้มันนั่นเอง

“ประโยชน์ของการไหว้ครูมีมากมาย หลายอย่าง ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความ สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะที่เป็น ศิษย์มีครูเหมือนกัน นำวิชาความรู้ที่เรียนมา ไปถ่ายทอดได้ด้วยความมั่นใจ โดยไม่ต้องกลัวว่า ผิดครู เป็นการสร้างศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นใน วิชาความรู้ที่ได้เรียนมา กล้าแสดงออกเก็บ ตัวทำให้มีความรู้กว้างขวาง และเข้าใจใน พิธีกรรมเช่นนี้อย่างชัดเจนเกิดความสบายใจ หากได้ทำสิ่งใดผิดพลาดไป ก็จะได้เป็นการ ขอขมาครูไปด้วย” อาจารย์กุลชไม เล่าถึง ประโยชน์ที่ได้รับการการไหว้ครู

และยังแสดงถึงความเคารพในทรัพย์สิน ทางปัญญาแก่ครูผู้สอนว่าศิษย์ได้รับความรู้การ อบรมสั่งสอนและเป็นคนดีของสังคมได้ด้วย เพราะภูมิปัญญาของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ให้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู จึงได้กระทำพิธีแสดงความเคารพต่อทรัพย์สิน ทางปัญญาของครูผู้สอน รวมทั้งแสดงถึง ประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการไหว้ครูนับถือ เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย



สำหรับครูการสอนที่ดั้นไม่ไข่เพียงแค่ เทคนิคการสอนต่าง ๆ แต่เป็นการสอนที่ดี ที่จะต้องออกมาจากจิตวิญญาณของความ เป็นครู จากภายในจิตใจของผู้ที่รักในอาชีพ การเป็นครู ที่พร้อมจะเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อ ลูกศิษย์ของตัวเองได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ให้ ประสบผลสำเร็จ

พิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม” ส่วนงาน “หอเชิดชูเกียรติบูรพาจารย์”



ณ ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ที่ผ่านมา

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐ ประณตน์อมลัการะ คิษย์คารวะ มุกิตาบูชาครู



ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ที่ผ่านมา

งานแสดงมุกิตาจิต เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐



ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัย October 6 สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์



ณ ห้องประชุมมาติง บูมลาย ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ที่ผ่านมา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม